



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี โทร. 1188

ที่ กม 659 /2560 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แจ้งการถือปฏิบัติตามสัญญาผูกพันหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินโครงการวิจัยหรืองานบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรียน คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรทุกท่าน

ตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผน ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 และในคราวประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างสัญญาผูกพันหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินโครงการวิจัยหรืองานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำสัญญาผูกพันหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินโครงการวิจัยหรืองานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือดังกล่าว นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ มีความคล่องตัว โปร่งใส และเป็นการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในด้านการเงินการคลัง จึงเห็นสมควรยกเลิกบันทึกข้อความที่ กม 568/2560 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 และให้แจ้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วยว่า กรณีบุคลากรใดมีการรับงานบริการวิชาการ งานวิจัย และหรืองานการค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป ตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการและจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 บุคลากรดังกล่าวมีหน้าที่ต้องจัดทำสัญญาผูกพันหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินโครงการวิจัยหรืองานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดแนบท้ายนี้ โดยยกเว้นให้โครงการวิจัยหรืองานบริการวิชาการที่ได้รับอนุมัติก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และอยู่ในระหว่างการดำเนินการไม่แล้วเสร็จในวันที่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการและจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ 8) มีผลใช้บังคับ ให้ยกเว้นไม่ต้องทำสัญญาผูกพันหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินโครงการวิจัยหรืองานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทั้งนี้ กรณีบุคลากรที่มีหน้าที่ทำสัญญา แต่ไม่จัดทำสัญญาดังกล่าว ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานที่จะไม่อนุมัติให้ดำเนินโครงการจนกว่าจะมีการลงนามสัญญาดังกล่าวก่อน พร้อมทั้งตรวจสอบและติดตามให้บุคลากรที่มีการรับงานบริการวิชาการ การวิจัย หรืองานการค้า ปฏิบัติตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชียงฉิน)

อธิการบดี